

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15035

Col.Inch: 27.84 Ad Value: 34,800

คอลัมน์: สะเก็ดด้านหน้า

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 104,400

ศิลปิน: ชาว-ดำ



เทศบาลนครเชียงราย ลุยเดินหม่าสายไฟฟ้าลงดิน “วันชัย จงสุธาธานามณี” นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมลงนามสัญญาก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน กับผู้รับจ้างคือ บริษัท ศรีชคชร จำกัด และบริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด โดยมี “ทินิจ แก้วจิตคงทอง” รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นสักขีพยาน โดยเป็นการปรับปรุงสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เส้นทางภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย รวม 3 เส้นทาง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนก.ค. 2565 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน “เทศบาลนครเชียงราย” ได้จัดเตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินเคเบิลใต้น้ำภาคใต้ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม การลงทุน ฯลฯ การนำสายไฟฟ้าลงดินและพัฒนาไปสู่ระบบเคเบิลใต้ดิน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาให้ทัดเทียมกับเมืองต้นแบบอื่นๆ ทั่วโลก เพราะนอกจากเพื่อความงดงามของบ้านเมือง ทำให้เกิดความปลอดภัย แก่ปัญหาหนกยัยถิ่น ซึ่งจะอาศัยอยู่บริเวณสายไฟฟ้าแล้วถ่ายมูลเป็นจำนวนมาก ฯลฯ

“รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เผยนักศึกษามฟล.คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจจัดงาน MICE ภายในงาน “Thailand MICE



นางเยาว์
เนตรประสิทธิ์



วันชัย
จงสุธาธานามณี



รศ.ดร.ชยาพร
วัฒนศิริ

Youth Challenge 2022” และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน AFECA Asia MICE Youth Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป จัดการแข่งขันโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม WEARE ได้แก่ “กมลกาย เวียงแสนภู” ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาการจัดการ “รัชนีภาณุ กลุณันท์พณิช” ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาการจัดการ “อัคริมา อินตัน” ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ กาญจนวลัย ไพริน ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาการจัดการ

เริ่มเปิดประเทศ เริ่มมีความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยว “เชียงราย” ยังคงต้องหารายได้หลักของพี่น้องประชาชนจากการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ภาคเอกชนได้รวมกลุ่มกันผลักดัน ส่งเสริม หวังวิธีที่จะนำพานักท่องเที่ยวเข้ามาเชียงราย เพื่อกระจายรายได้ให้กับพื้นที่ ทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร บริการทั่วไป ทั้งนี้อยากจะให้ทางภาครัฐเร่งรัดจัดงานต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัด เพราะถ้าหากรอकिनแต่บุญแก่ก็คงไปไหนไม่รอด เพราะนักท่องเที่ยวยุคนี้แสวงหาความแปลกใหม่ในทุกๆ มิติของการท่องเที่ยว เราต้องพัฒนาพื้นที่หรือจัดงานไว้อรองรับอย่างเพียงพอ อย่าปล่อยให้เอกชนตั้งรับเพียงฝ่ายเดียว เมื่อมีกลุ่มท่องเที่ยวพันธมิตรผ่านเข้ามาในพื้นที่ “นางเยาว์ เนตรประสิทธิ์” นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ(สสทหน.)จ.เชียงราย พร้อมทีมงานที่ปรึกษา ได้ต้อนรับคณะ นายกสสทหน. จ.อุดรดิษฐ์ โดยจัดทริปคาราวานจากทั่วประเทศ เดินทางท่องเที่ยวเส้นทางจากพะเยา เข้ามาเชียงราย พักค้างคืนที่ อ.เชียงของ และขบวนจะข้ามไปห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว-หลวงน้ำทา-บ่อเต็น-อุดมไชยหลวงพระบาง-วังเวียง สปป.ลาว และวนออกที่ด่านชายแดน จ.น่าน แบบนี้การท่องเที่ยวไปได้ไกลแน่ๆ

อังคณา จิระดา